

Mỗi năm khi hè về, khi những chùm hoa bằng lăng nở tím ngắt sân trường, khi phượng khoác lên mình màu đỏ thắm làm xao xuyên lòng người đây cũng là lúc báo hiệu thời điểm chia ly của các em học sinh cuối cấp đã đến. Tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt lớp học cùng chỗ ngồi quen thuộc ngày nào để các em bước tiếp trên những con đường mới – nơi mà các em đang mơ ước chinh phục. Bồi hồi, xúc động, xao xuyên, băng khuâng là những cung bậc cảm xúc lẫn lộn của biết bao thế hệ học sinh khi sắp rời xa ngôi nhà thứ 2, nơi gắn bó với biết bao kỉ niệm trong bốn năm học tại trường THCS Thượng Thanh thân yêu.



Vậy là chỉ còn một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn nữa, các em học sinh khối 9 niên khóa 2019 – 2023 sẽ bước vào một kì thi rất quan trọng – kì thi vào cấp 3 đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, là nền tảng để các em thực hiện được những ước mơ trong tương lai của mình. Đây cũng là khoảng thời gian các em chắt chứa biết bao những cảm xúc khó nói thành lời. Chính những điều này đã thôi thúc các em học sinh khối 9 cùng với các bậc phụ huynh tổ chức buổi lễ tri ân đến các thầy cô vào ngày 27/5/2023 với chủ đề **“Gala Dinner - Tháng 5 rực rỡ”**.



Đến dự với buổi lễ có cô giáo Trần Thị Ngọc Yến – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Đỗ Thị Thu Hoài – Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Sơn Hương - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Về phía phụ huynh: có bác Lê Ánh Linh - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cùng với sự có mặt đông đủ của các bậc phụ huynh và các em học sinh khối 9.



Mở đầu buổi lễ tri ân là tiết mục văn nghệ kịch chèo em Tám Cám đã đem đến nhiều tiếng cười cho các em học sinh. Tiếp theo chương trình cô giáo Nguyễn Thị Sơn Hương – Hiệu phó nhà trường cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bậc phụ huynh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em được học tập và luôn phối hợp kịp thời với nhà trường trong công tác dạy học và giáo dục học sinh. Trong bài phát biểu của đồng chí hiệu phó cũng chia sẻ cảm xúc của mình trong chặng đường bốn năm đã đồng hành, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của các em đồng thời cô cũng đã có những lời động viên kịp thời đến các em trong những ngày ôn thi vất vả này. Đáp lại tình cảm, sự quan tâm của nhà trường, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh khối 9 đã gửi tới ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo lời tri ân sâu sắc nhất. Em Nguyễn Phương Anh cũng đã đại diện cho các bạn HS khối 9 chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình.



Có lẽ xúc động nhất là giây phút học sinh của từng lớp bước lên sân khấu nhìn lại những hình ảnh của các em đã cùng nhau trong bốn năm học vừa qua. Điều đặc biệt tại buổi lễ là ở mỗi lớp từ khâu lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch đều do chính các em phụ trách. Mỗi video hoàn thiện đều lưu lại những hình ảnh học tập và vui chơi mà các em đã trải qua. Hôm nay, thời khắc này, thân thương, lưu luyến đến lạ. Để tri ân đến giáo viên chủ nhiệm – người đã luôn đồng hành cùng các em là bó hoa tươi thắm được gửi đến từ ban phụ huynh và các em học sinh.

Kết thúc buổi lễ tri ân là sự hòa mình của tất cả các em học sinh khối 9 trong những bản nhạc DJ sôi động.



Buổi lễ kết thúc đã để lại dư âm và ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Đã đến lúc các em nhìn lại quãng thời gian bốn năm đầy ắp những kỉ niệm, yêu thương, nỗ lực phấn đấu của bản thân. Đã đến lúc những dòng lưu bút viết vội được gửi trao, những lời yêu thương được cất lên từ đáy lòng để rồi thầy trò trường THCS Thượng thanh cùng nhau ôn lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm thân thương. Cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc chia tay, con thuyền sau một hành trình dài, gian nan thử thách cũng đã đến lúc cập bến để bắt đầu một hành trình mới. Đã đến lúc các em mang theo những hành trang tri thức mà thầy cô đã dạy bảo để bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức mới. Chúc các em luôn vững niềm tin để có thể thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình và luôn nhớ về trường THCS Thượng Thanh thân yêu – nơi luôn chào đón các em quay trở về!